



AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM

Thông cáo báo chí

Triển lãm Giáo dục Đại học Pháp – Đức 2011

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Cơ quan CampusFrance phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức Triển lãm Giáo dục Đại học Pháp – Đức lần thứ ba.

Triển lãm sẽ diễn ra tại khách sạn REX, thành phố Hồ Chí Minh vào Thứ bảy ngày 3/12/2011, tại khách sạn Méliá, Hà Nội vào Chủ nhật ngày 4/12/2011 và lần đầu tiên tại Đà Nẵng vào Thứ ba ngày 6/12/2011 (Trường Đại học Đà Nẵng - Viện Anh ngữ).

Để đáp ứng nhu cầu về đào tạo của sinh viên Việt Nam và cũng như mong muốn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về việc đào tạo 20.000 tiến sĩ trong đó có 10.000 ở nước ngoài từ nay đến năm 2020, Triển lãm sẽ chú trọng vào các chương trình đào tạo thạc sĩ và Tiến sĩ trong các lĩnh vực Khoa học – Công nghệ và Kinh tế - Quản lí.

Triển lãm cũng là dịp để khách tham dự gặp gỡ với đại diện của hơn ba mươi cơ sở đào tạo đại học Pháp và Đức – gồm có các trường đại học tổng hợp, trường kĩ sư, trường đại học thương mại và quản lí và các trường chuyên ngành – đến tham gia sự kiện cùng với lãnh đạo của Cơ quan CampusFrance và DAAD.

Các buổi hội thảo theo chủ đề cho phép khách tham gia triển lãm tìm hiểu về hệ thống giáo dục đại học Pháp và Đức : các chương trình đào tạo, tổ chức học tập, các chương trình học bổng, thủ tục đăng kí, ...

Bắt đầu từ ngày 7/11, thí sinh mong muốn du học tại Pháp có thể đặt hẹn với các cơ sở đào tạo đại học Pháp tham gia triển lãm qua trang web :

Đối với thành phố Hồ Chí Minh : <http://salons.campusfrance.org/vietnam11/hcmc/r/>
Đối với Hà Nội : <http://salons.campusfrance.org/vietnam11/hanoi/r/>

Một buổi họp báo được dự kiến tổ chức vào lúc **16h00 thứ hai ngày 28/11/2011** tại tầng 4 của l'Espace, Institut français với sự có mặt của Ngài Đại sứ Đức và Ngài Phó Đại sứ Pháp.

Xin mời các nhà báo khẳng định việc tham dự buổi họp báo .

Liên hệ :
Nguyễn Thị Chi
Điện thoại : 84 (0)4 39 44 5733
Fax : 84 (0)4 39 43 57 37

Ambassade de France au Vietnam
57 Tran Hung Dao, Hanoi, Vietnam
Tél. : 39 44 57 00 – Télécopie : 39 44 57 17
ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-vn.org

**Dẫn lời
cựu
sinh viên
được
học bổng**

Lê Tiến Khoa

"Sau khi nhận được học bổng của Đại sứ quán Pháp, tôi đã sang học tại trường Pau vào năm 2008. Tôi làm Thạc sĩ nghiên cứu về Hòa học tại Trường đại học Pau et des Pays de l'Adour (UPPA). Tôi đánh giá cao về sự giúp đỡ của các bạn trong thời gian học tập của mình. Nhờ vào học bổng này, tôi đã có cơ hội được làm việc và nghiên cứu trong một môi trường chuyên nghiệp và nghiên cứu về bề mặt của các vật liệu. Tôi đã có được những kinh nghiệm quý báu trong thời gian thực tập, cho tôi cơ hội tiếp tục nghiên cứu."

Hiện nay, tôi đang làm nghiên cứu sinh theo chương trình Tiến sĩ đồng hướng dẫn với UPPA và trường Đại học khoa học và tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh."

Bùi Hương Thảo

" Là sinh viên được học bổng của Đại sứ quán Pháp năm 2008, tôi đã theo học ở trường đại học Nantes, một thành phố đẹp của nước Pháp bên bờ sông Loire, để có được bằng Master chuyên ngành Dược về "Phát triển và kiểm duyệt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe". Một năm ở Pháp là cơ hội quý báu giúp tôi phát triển các kiến thức chuyên môn và trau dồi tiếng Pháp cũng như các kiến thức văn hóa bên cạnh những người dân của đất nước có hình lục lăng này. Hiện nay tôi là giảng viên về Dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Hà Nội. »



Lịch xét học bổng

Đăng thông báo chương trình học bổng lên mạng	24 tháng 10 năm 2011
Hạn cuối nhận hồ sơ	13 tháng 1 năm 2012
Phòng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn	Trong tháng 3 năm 2012
Thông báo kết quả	Đầu tháng 4 năm 2012

Công bố kết quả

Danh sách các ứng viên được nhận học bổng sẽ được đăng lên trang web của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam kể từ đầu tháng 4 năm 2012 :

www.ambafrance-vn.org

Đại sứ quán Pháp sẽ liên hệ với các cá nhân được nhận học bổng.

Kết luận của hội đồng xét duyệt sẽ không được công bố, quyết định của hội đồng này là không thể tranh cãi và với bất kỳ lý do nào.

**Hạn cuối
nhận hồ sơ:
13/01/2012**



Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
57 Trần Hưng Đạo – Hà Nội – Việt Nam
Địa chỉ trang web : <http://www.ambafrance-vn.org>

**CHƯƠNG TRÌNH?
HỌC BỔNG
CHẤT LƯỢNG CAO**

— của Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam

2012/2013



Chương trình học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành cho các sinh viên Việt Nam mong muốn tiếp tục theo học ở trình độ **Master 2** hay **Tiến sĩ** trong các trường đại học và trường lớn ở Pháp.

Một chương trình chất lượng cao

Luật và Khoa học chính trị

Khoa học cơ bản

Đào tạo kỹ sư

Kinh tế quản lý

Các lĩnh vực:

Ái điều kiện có đủ để xin học bổng ?

Các ứng cử viên phải có quốc tịch Việt Nam, dưới 40 tuổi ở thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng. Các ứng cử viên ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, các tổ chức dân sự, các cơ quan nhà nước hay tư nhân đều có thể nộp hồ sơ.

Học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp bao gồm những gì ?

Mức học bổng

Học bổng này bao gồm :

- 767 euros sinh hoạt phí một tháng
- bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm cá nhân bổ sung và bảo hiểm trách nhiệm dân sự)
- phí visa và phí ghi danh ở trường đại học công lập Pháp.
- sự hỗ trợ CNOUS : sinh viên sẽ được CROUS giúp tìm chỗ ở và sẽ phải thanh toán toàn bộ hay một phần chi phí của chỗ ở đó.

Chỉ những ứng viên được hưởng học bổng Tiến sĩ sẽ được Đại sứ quán Pháp tài trợ một vé máy bay khứ hồi.

Thời gian cấp học bổng

đối với học bổng Master :
Học bổng được cấp tối đa là **10 tháng** (Một năm master)

đối với học bổng Tiến sĩ :
Học bổng được cấp trong **36 tháng** (Ba năm tiến sĩ)

Học bổng được cấp cho một khoảng thời gian xác định tương ứng với thời gian cần thiết để được cấp bằng tốt nghiệp. Khoảng thời gian học tập trong thời gian được cấp học bổng này không được ngắt quãng, việc lui lại thời gian nhận học bổng là không được phép : trong trường hợp sinh viên ngừng học thì học bổng sẽ bị huỷ.

Việc lựa chọn các sinh viên hưởng học bổng diễn ra thế nào ?

Việc xét duyệt thí sinh do một hội đồng các chuyên gia thực hiện, đầu tiên dựa trên cơ sở hồ sơ do thí sinh nộp, sau đó là qua phỏng vấn đối với các thí sinh có hồ sơ được lựa chọn. Quyết định cuối cùng thuộc về Đại sứ quán Pháp, trên tinh thần tôn trọng các điều kiện đến và lưu trú tại Pháp dành cho người nước ngoài.

Các tiêu chí lựa chọn của hội đồng xét duyệt

- sự xuất sắc của thí sinh được thể hiện qua quá trình học tập trước đó
- chất lượng của đề cương nghiên cứu được đánh giá trên cơ sở việc chọn trường đón tiếp, chương trình học và chủ đề nghiên cứu. Những trao đổi giữa thí sinh với những người phụ trách chương trình Master hay người hướng dẫn nghiên cứu và tiến triển của đề cương nghiên cứu cũng được đánh giá.
- Đối với những hồ sơ làm Tiến sĩ, các đề cương nghiên cứu đồng hướng dẫn sẽ được ưu tiên. Việc cam kết của các giáo sư hướng dẫn người Việt Nam và Pháp sẽ là yếu tố quyết định.
- nếu lý do xin học bổng của thí sinh qua việc giới thiệu đề cương cá nhân, lý giải việc lựa chọn chuyên ngành theo học ở Pháp với quá trình học tập trước đó, và việc hoà nhập vào môi trường làm việc tương lai.
- trình độ tiếng Pháp, đặc biệt hơn đối với các thí sinh làm Master.

Việc đồng thời nhận nhiều học bổng khác nhau

Việc đồng thời nhận học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp với một học bổng khác của chính phủ Pháp hay một tổ chức quốc tế là không được chấp nhận. Trong trường hợp này, người được nhận học bổng phải lựa chọn và từ chối một trong hai học bổng

Hồ sơ xin học bổng bắt buộc phải gồm có những giấy tờ sau:

- tờ khai của chương trình học bổng 2012/2013, khai đầy đủ và ký tên
- các tài liệu yêu cầu trong tờ khai.

Hồ sơ xin học bổng được lập như thế nào ?

Hồ sơ xin học bổng đầy đủ cần được gửi:

Bằng thư điện tử (không kèm theo các giấy tờ bằng cấp) tới địa chỉ sau : bureaudesbourses@gmail.com

và
Bằng đường thư : hai bộ hồ sơ đầy đủ gửi đến Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, văn phòng học bổng, **57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.**

Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử tới từng thí sinh để thông báo việc nhận hồ sơ giấy. Mọi hồ sơ không đầy đủ hoặc đến sau hạn cuối cùng nhận hồ sơ sẽ không được chấp nhận. Không một hồ sơ nào được chấp nhận sau ngày 13 tháng 1 năm 2012.



Những câu hỏi về
CHƯƠNG TRÌNH
HỌC BỔNG
CHẤT LƯỢNG CAO
— của Đại sứ Quán Pháp

CH: Giấy chứng nhận ghi danh tạm thời vào năm thứ nhất chương trình Thạc sĩ có cho phép ứng cử học bổng chất lượng cao không?

TL: Không, học bổng chất lượng cao dành cho sinh viên học năm thứ hai chương trình Thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Thực tế, nếu bạn có bằng đại học của Việt Nam từ loại khá trở lên hoặc bạn đang là sinh viên đại học năm cuối, bạn có thể dự tuyển trực tiếp vào năm thứ hai thạc sĩ tại Pháp.

CH: Nếu tôi dự định học thạc sĩ chuyên ngành thì tôi có thể ứng cử học bổng chất lượng cao không?

TL: Có, mọi chương trình thạc sĩ chuyên ngành hay nghiên cứu đều hợp lệ.

CH: Nếu tôi dự định học một chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh, tôi có thể ứng cử học bổng chất lượng cao không?

Có, nếu bạn học Thạc sĩ này trong một cơ sở đào tạo đại học tại Pháp và hồ sơ của bạn đáp ứng đủ các tiêu chí tuyển chọn.

CH: Có sự phân chia tỷ lệ học bổng cho miền Bắc, miền Nam hay miền Trung không?

TL: Không, không có tỷ lệ nào cả. Các hồ sơ tốt nhất sẽ được lựa chọn bất kể thí sinh thuộc vùng miền nào.

CH: Có một tỷ lệ học bổng cố định cho mỗi ngành học không?

TL: Không. Tất cả những hồ sơ tốt nhất sẽ được chọn trong khuôn khổ các ngành học được ưu tiên (khoa học cơ bản, đào tạo kỹ sư, kinh tế và quản lý, luật và khoa học chính trị).

CH: Có thể nộp hồ sơ xin học bổng vào một ngành khác các ngành đó không?

TL: Nếu như bạn muốn xin theo học một ngành khác ngoài các ngành đã được nêu (khoa học cơ bản, đào tạo kỹ sư, kinh tế và quản lý, luật và khoa học chính trị), hồ sơ của bạn sẽ không được duyệt.

CH: Nếu chưa tốt nghiệp, có thể nộp hồ sơ xin học bổng không?

TL: Được, nếu bạn đang học năm cuối đại học và muốn xin học bổng làm Thạc sĩ hoặc đang làm Thạc sĩ và muốn xin học bổng làm Tiến sĩ. Trong hồ sơ xin học bổng, bạn phải có giấy chứng nhận đang học hoặc bảng điểm của học phần đầu tiên.

CH: Trong các tiêu chuẩn đề ra, những tiêu chuẩn nào là quan trọng để có thể nhận được học bổng?

TL: Tất cả các tiêu chuẩn (sinh viên giỏi, đề cương nghiên cứu tốt, lý do xin học bổng, trình độ tiếng Pháp).

CH: Yêu cầu trình độ tiếng Pháp ở mức nào để ứng cử học bổng chất lượng cao?

TL: Trình độ tiếng Pháp yêu cầu tùy theo chương trình học: đối với thạc sĩ hay tiến sĩ bằng tiếng Pháp, yêu cầu tiếng Pháp trình độ B2 theo Khung đánh giá ngôn ngữ chung của châu Âu (CECR). Đối với thạc sĩ hay tiến sĩ bằng tiếng Anh, yêu cầu trình độ tiếng Pháp tương đương A2 của CECR và trình độ tiếng Anh (có giấy chứng nhận) tương đương B2 của CECR. Nếu không có bằng (DELTA, DALF hay bằng đại học của Pháp) hoặc chứng chỉ (TCF, TEF), khi đó trình độ tiếng Pháp sẽ được đánh giá qua vòng phỏng vấn.

CH: Nếu tôi học thạc sĩ, tôi có cần phải có giáo viên hướng dẫn đề tài không? Hồ sơ xin học bổng thạc sĩ có bắt buộc có đề tài nghiên cứu không?

TL: Đối với thạc sĩ, quan trọng là phải có đăng kí vào một trường của Pháp. Nếu khi nộp hồ sơ học bổng, chưa đến thời điểm đăng kí tạm thời, trong hồ sơ của bạn cần có thư trao đổi với người phụ trách chương trình thạc sĩ.

CH: Nếu tôi chưa tìm được hai giáo sư hướng dẫn cho đề tài nghiên cứu tiến sĩ (Pháp và Việt Nam), tôi có thể nộp hồ sơ không?

TL: Trong trường hợp này, hồ sơ của bạn được đánh giá thấp hơn so với đề tài đã có hai giáo sư đồng hướng dẫn Pháp và Việt Nam.

CH: Có thể nộp hồ sơ không khi trường bên Pháp yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp mới cho đăng ký?

TL: Trong trường hợp này, hồ sơ của bạn phải có các thư trao đổi với trường và yêu cầu trường gửi cho Giấy chứng nhận đăng ký với điều kiện sinh viên sẽ tốt nghiệp.

CH: Đề cương cá nhân bao gồm những gì?

TL: Đề cương cá nhân phải trình bày sao cho Hội đồng giám khảo dựa vào những tiêu chí nào thí sinh lựa chọn trường, lựa chọn chương trình học; sự liên quan giữa chương trình đã học trước đây với nghề nghiệp trong tương lai cũng như lý do để thí sinh lựa chọn đề tài này.

Không có một nguyên tắc nào được đặt ra với câu hỏi này.

TRIỂN LÃM GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP-ĐỨC 2011



TP. HỒ CHÍ MINH

K.S. REX
141 NGUYỄN HUYỆ, Q.1
8H00-16H00
THỨ BẢY, NGÀY 03/12/2011

HÀ NỘI

K.S. MELIA
44B LÝ THƯỜNG KIỆT
9H00-17H00
CHỦ NHẬT, NGÀY 04/12/2011

ĐÀ NẴNG

Đ.H. ĐÀ NẴNG - VIỆN ANH NGỮ
41 LÊ DUẬN
13H00-17H00
THỨ BA, NGÀY 06/12/2011



Cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các cơ sở đại học lớn của Pháp và Đức



CAMPUS FRANCE
campusfrance.org VIETNAM



DAAD

Study in
Germany
Land of Ideas

www.vietnam.campusfrance.org

www.daadvn.org

Tại Hà Nội :
L'ESPACE - Institut Français
24 Tràng Tiền
Tel : +84 4 3936 2164
Fax : +84 4 3936 2165
etudesenfrance@espace-ccfhanoi.org

Tại Thành phố Hồ Chí Minh :
IDECAF - Viện Trao đổi Văn Hóa với Pháp
31 Thái Văn Lung, Q1
Tel : +84 8 3827 4355
Fax : +84 8 3827 4354
espace.hochiminh@campusfrance.org

www.vietnam.campusfrance.org

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội :
Trung tâm Việt-Đức - Đại học Bách Khoa Hà Nội
1 Đại Cồ Việt
Tel : +84 4 3868 3773
Fax : +84 4 3868 3772
daad@daadvn.org

Tại thành phố Hồ Chí Minh :
Trung tâm thông tin DAAD
18 Đường số 1, Cư xá Đô Thành,
Phường 4, Quận 3
Tel : +84 8 3832 9099
hcmc@daadvn.org

www.daadvn.org

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỨC THAM GIA TRIỂN LÃM

Các Trường Đại học bang Baden-Württemberg	Trường Đại học Tổng hợp Hohenheim
Trường Đại học Kinh tế và Luật Berlin	Viện Công nghệ Karlsruhe - KIT
Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden	Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Köln
Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Freiburg	Trường Đại học Việt-Đức
Trường Đại học Tổng hợp Freiburg	Viện Goethe
Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Gelsenkirchen	DAAD - Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức
Trường Đại học Tổng hợp Halle-Wittenberg	

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÁP THAM GIA TRIỂN LÃM

Trường Đại học tổng hợp Công giáo Lille	Trường Đại học Công nghệ Troyes
Trường Đại học tổng hợp Haute-Alsace	Trường Đại học đào tạo quản lý Bordeaux - BEM
Trường Đại học tổng hợp Nantes	Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý - CFVG
Trường Đại học tổng hợp Reims Champagne-Ardenne	Trường Đại học thương mại - ESC Bretagne Brest
Trường Đại học tổng hợp Rennes 1	Trường Đại học Thương mại - ESCP
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà nội	Trường Đại học đào tạo quản lý - ESG
Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam - PUF	Trường Đại học đào tạo quản lý - Euromed Management
Trường Đại học tổng hợp Toulouse	Trường Đại học thương mại - ESC Troyes
Trường Đại học tổng hợp Aix-Marseille	Viện Nghiên cứu Cao cấp Kinh tế và Thương mại - INSEEC
Mạng lưới các trường Kỹ sư và Quản lý - FESIC	Trường Đại học thương mại - SKEMA
Nhóm các trường Đại học Mô - GEM	Viện Đào tạo Quốc tế Nghệ thuật và Thời trang Mod'art International
Trường Kỹ sư trung tâm Nantes	